

BÀI VIẾT VỀ CHUYÊN ĐỀ TỔ TỰ NHIÊN

THÁNG 10/2022

Tung bừng trong không khí tháng 10, chủ đề “Hoạt tập suốt đời” năm học 2022-2023, nhằm cổ vũ động viên tinh thần cho toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường, tổ KHTN trường THCS Phúc Đồng đã xây dựng chuyên đề cấp tổ: “ Chuyên đề phát triển năng lực học sinh” do đồng chí Hoàng Thị Dung trực tiếp giảng dạy. Tiết học vinh dự được các thầy cô trong tổ Tự nhiên dự giờ để cùng nhau trao đổi chuyên môn.

Trong quá trình giảng dạy bộ môn Khoa học tự nhiên , cô giáo Hoàng Thị Dung luôn suy nghĩ, cố gắng xây dựng các tiết học sao cho bộ môn Khoa học tự nhiên không bị nhàm chán, khô khan, học sinh hào hứng, thích thú với môn học, để học sinh thấy được các ứng dụng thực tế của môn học với các vấn đề ngoài thực tiễn, tự lí giải được các hiện tượng đơn giản có liên quan... Đặc biệt, đây là năm đầu tiên giảng dạy, học tập sách Khoa học tự nhiên 7 theo chương trình giáo dục hiện hành còn có nhiều khó khăn cho cả giáo viên và học sinh, làm thế nào để tiết học thu hút được học sinh, tăng cường tương tác giữa cô và trò là vấn đề được giáo viên quan tâm... Mở đầu tiết học, cô Hoàng Thị Dung đã tổ chức cho học sinh tham gia kiểm tra bài cũ, nhằm mục đích ôn lại kiến thức cũ làm nền tảng cho tiết học hôm nay. Các bạn tham gia trả lời rất nhiệt tình, thấy được kiến thức nền của học sinh 7A3 khá tốt. Sau đó, cô giáo cùng học sinh tìm hiểu về ý nghĩa của công thức hóa học. Để giúp tiết học trở nên sôi động, thú vị hơn, ngoài các công thức hóa học của chất, cô giúp Hoàng Thị Dung còn giới thiệu thêm hình ảnh thực tế tương ứng của chất đó, giúp bài học bớt khô khan, mở rộng hiểu biết của học sinh. Hiểu được sự lúng túng, khó khăn của số ít học sinh lớp 7A3 trong việc đọc tên các chất theo chương trình mới, cô giáo đã hướng dẫn rất chi tiết cách đọc tên chất theo quy định mới. Nhờ vậy mà học sinh nhanh chóng nắm rõ được cách đọc chuẩn tên nguyên tố hóa học theo đúng công thức. Trong suốt tiết học, không khí lớp học sôi nổi, tập trung , học sinh được chia sẻ, được lắng nghe, được bày tỏ quan điểm của mình một cách thoải mái, tự tin không bị gò bó, nhất là qua phần làm việc nhóm. Học sinh có ý thức, chủ động tìm hiểu, tự chuẩn bị, nắm bắt lĩnh hội tri thức. Cuối tiết học đại diện các nhóm lên trình bày bài tập vận dụng của nhóm mình, đa số các nhóm đều hoàn thành bài tập khá tốt, tự tin trình bày sản phẩm nhóm của nhóm mình.

Đây là một tiết học tâm huyết, có sự nghiên cứu, đầu tư, chuẩn bị chu đáo về mặt nội dung lẫn cả về ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của cô Hoàng Thị Dung cũng như nhóm Khoa học tự nhiên trường THCS Phúc Đồng. Tiết học đã đem lại cho học sinh và các thầy cô đến dự giờ nhiều điều bổ ích, lý thú về môn Khoa học tự nhiên.

Dưới đây là một số hình ảnh của tiết chuyên đề:









Tác giả: Cao Phương Chinh